

Nguyễn Ngọc Khánh - 1994

ĐH Ngoại Thương - Hà Nội

## Cảm nhận về Nhật Bản

Trong thời gian 17/12 - 25/12/2013 đã diễn ra "Đại hội giao lưu bóng đá quốc tế" tổ chức tại Okinawa, và đội tuyển các sinh viên Việt Nam được mời đến tham dự, nhân dịp kỷ niệm năm 2013 - năm đánh dấu 40 năm quan hệ Việt - Nhật.

Được tham dự festival bóng đá này quả là một niềm vinh dự lớn với em. Và có lẽ, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em về chuyến đi lần này chính là đất nước và con người Nhật Bản.

Đầu nhất, về đất nước Nhật Bản. Tuy mới chỉ dừng chân tại 2 tỉnh / thành phố là Tokyo và Okinawa nhưng em đã thấy được những vẻ đẹp rất riêng của đất nước mặt trời mọc. Nếu như Tokyo long lanh về đêm với những ánh đèn đầy màu

Sắc phát ra từ các dãy phố thường mai nổi tiếng như  
Shinjuku, Akihabara ... mang đầy dáng dấp của 1 thành  
phố hiện đại vào bậc nhất trên thế giới; thì Okinawa  
lại làm say đắm lòng người với biển xanh, nắng vàng  
thơ mộng. Em rất thích không khí tại Nhật Bản. Cuộc sống  
trung bình và đem lại cảm giác dễ chịu. Các món ăn Nhật  
luôn mang một đặc trưng riêng, rất truyền thống đậm chất Phù Tang.  
Nếu đã thử một lần với tempura, mì ramen hay sushimi ... thì  
người ta vẫn muốn được ăn lại lần thứ hai. Tottemo oishii ne!

Thứ hai là con người Nhật Bản. Người Nhật là những  
con người được cả thế giới ngưỡng mộ về tính kỉ luật, tinh thần  
đoan kết và sự dũng cảm giàu đức hi sinh. Được tiếp xúc với  
người dân Nhật, em thấy họ thực sự rất tốt bụng và mến  
khách. Họ sẵn sàng bỏ dở công việc đang làm để hướng dẫn,  
chỉ đường nhiệt tình cho một người ngoại quốc. Có những hành  
động của họ, tuy nhỏ thôi nhưng đã khiến em cảm động và  
nể phục!

Trong trường học, em nhất định sẽ cố gắng tìm được  
các hoạt động học tại Nhật. Đất nước và con người Nhật Bản,  
từ bao giờ đã chinh phục được lòng yêu mến của bạn bè  
quốc tế. Em thấy không có lí do gì để từ bỏ ước mơ được  
sống, học tập hay xa hơn là làm việc tại Nhật Bản.  
Chuyến nhất là tại Tokyo hoa lệ.

Biết tới Nhật Bản từ lâu nhưng sau chuyến đi này em mới  
được tận hưởng thực một cuộc sống thực sự tại Nhật, và càng thêm  
yêu đất nước con người nơi đây.

Em muốn gửi lời cảm ơn tới bạn tổ chức giải đã tạo điều  
kiện cho chúng em giao lưu, cùng các thầy đã đi đầu dắt dẫn  
trong suốt chuyến đi lần này.

Chúng sẽ có dịp tái ngộ!

I love Japan



Nguyễn Ngọc Khanh